

Hải Dương đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh

■ DƯƠNG VĂN GIAO (*)

Nhiều năm qua, tỉnh Hải Dương quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh và thành lập Hội đồng tư vấn gồm một số sở, ngành do Sở Nội vụ là cơ quan thường trực. Sở Nội vụ đã giúp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có kế hoạch hướng dẫn quy trình xét duyệt hàng năm. Phong trào xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh được các sở, ngành, huyện, thành phố tích cực hưởng ứng. Hàng năm đều tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được. Việc làm này trở thành nền nếp thường xuyên.

Đến nay, toàn tỉnh có 28 sở, ngành; 5 huyện, 73 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu "cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh". Trong đó có 20 đơn vị được UBND tỉnh biểu dương tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhìn chung các huyện, thành phố, sở, ngành và cơ sở đều phấn đấu giữ vững phong trào xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục. Đối với các sở, ngành đã có 10 đơn vị phấn đấu liên tục 8 năm liền được công nhận cơ quan trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh như các sở: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông - Vận tải, Nội vụ, Công nghiệp... Một số huyện như Tứ Kỳ, Kinh Môn, Cẩm Giàng nhiều năm được công nhận chính quyền trong sạch, vững mạnh

cấp tỉnh. Đối với các xã, phường, thị trấn có nhiều xã phấn đấu giữ vững chính quyền trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh trong 8, 9 năm liên tục như An Sinh (Kinh Môn), Ngũ Hùng (Thanh Miện), Hồng Đức (Ninh Giang), Cẩm Đoài (Cẩm Giàng)... Trong đó xã An Sinh được tặng

cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ về công tác xây dựng chính quyền cơ sở.

Nét nổi bật của phong trào này là cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chăm lo công tác củng cố chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Chính quyền các cấp được củng cố kiện toàn trong dịp bầu cử HĐND, UBND nhiệm kỳ 2004-

2009. Đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác và điều hành của HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tỉnh cũng đã tăng cường phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa". Đã tập trung vào một số lĩnh vực liên quan nhiều tổ chức, công dân như: phê duyệt các dự án trong nước và nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng chứng thực và các chính sách xã hội. Đã có 17 sở, ngành; 12/12 huyện, thành phố, 41 xã, phường, thị trấn thực hiện. Các huyện, thành phố đã sơ kết để chỉ đạo trong năm 2005 tất cả



Đổng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

(*) Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương

các xã, phường, thị trấn đều thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa".

Trên lĩnh vực kinh tế đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đối với các huyện, thành phố và cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế theo Nghị quyết HĐND của cấp mình. Hầu hết các cơ sở có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn so với mức tăng trưởng của huyện, thành phố. Các cơ sở chú trọng đầu tư kỹ thuật, nâng cao giá trị kinh tế trên một héc-ta diện tích canh tác và thu nhập bình quân đầu người. Nhiều cơ sở xây dựng cánh đồng đạt và vượt hơn 50 triệu đồng/ha và thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/năm như Nhật Tân, Phạm Trấn (Gia Lộc), Đồng Gia (Kim Thành). Tổ chức có hiệu quả việc chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, hoàn thành chỉ tiêu về kiên cố kênh mương, phát triển giao thông nông thôn...

Nhờ đó, góp phần làm cho kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng cao, tổng sản phẩm GDP tăng gần 9%, cao hơn bình quân chung của cả nước (7,6%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp (năm 2004 nông nghiệp - công nghiệp xây dựng - dịch vụ đạt 29% - 42% - 29%). Giá trị sản xuất của các ngành đều tăng khá. Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay (1855 tỷ đồng) tăng 57% so với kế hoạch. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội tiếp tục phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,2%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Tuy nhiên, phong trào thi đua xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh chưa đồng đều giữa các loại hình. Việc đăng ký phấn đấu của các đơn vị có nơi còn chậm, ngại đăng ký và phấn đấu các danh hiệu thi đua. Phong trào ở một số cơ sở chưa vững chắc, có một số cơ sở tuy đạt 6-7 năm cấp tỉnh nhưng cũng có năm do phát sinh diễn biến vi phạm tiêu chuẩn (điểm liệt) nên lại bị ngắt quãng. Một số huyện khi thẩm định đánh giá phong trào ở cơ sở chưa bám sát tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định của tỉnh, có biểu hiện nương nhẹ tiêu chuẩn.

Qua việc xây dựng cơ quan, chính quyền

trong sạch, vững mạnh ở Hải Dương thời gian qua, rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này, từ đó mà coi trọng việc đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện để phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương, cơ quan. Hàng năm tiến hành hội nghị tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được và xác định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh năm tiếp theo.

Hai là, có tiêu chuẩn, tiêu chí để xét duyệt. UBND tỉnh đã có quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn số, ban, ngành; chính quyền huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh. Quyết định của UBND tỉnh nêu rõ những trường hợp được công nhận, những trường hợp không được công nhận; thường gọi là "điểm liệt". Quy định cụ thể cho ba loại hình là số, ban, ngành; các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn. Mỗi loại hình có tiêu chuẩn riêng, từng tiêu chuẩn được lượng hoá bằng các điểm theo thang điểm 100. Những đơn vị đạt được từ 90 điểm trở lên mới được xét duyệt để nghị trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh.

Ba là, coi trọng thực chất phong trào thi đua xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quan điểm nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng hình thức được quán triệt trong quá trình phấn đấu, xét duyệt, công nhận. Tỉnh quan tâm củng cố, xây dựng cơ quan, chính quyền vững mạnh, giải quyết cơ sở yếu kém vì có giữ ổn định chính trị, xã hội mới có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên nhắc nhở và có giải pháp xử lý kịp thời đối với những nơi có diễn biến phức tạp như khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp, những nơi mâu thuẫn giữa nhân dân với cán bộ, những nơi nội bộ mất đoàn kết. Tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết dứt điểm.

Bốn là, gắn phong trào xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh với phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực chất mục tiêu

(Xem tiếp trang 21)

Đẩy mạnh phong trào thi đua...

(Tiếp theo trang 10)

để cán bộ cơ sở, nhất là chính sách đối với cán bộ cơ sở. Nhận thức được vấn đề đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án để Chính phủ trình Hội Nghị Trung ương 5 khoá IX thông qua Nghị quyết về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Trung ương Đảng bàn về kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

Sau khi có Nghị quyết, đã tập trung xây dựng trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở, về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, về phân loại các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn....

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với bộ... thực hiện quản lý nhà nước về...

(5) Ví dụ: “Chính phủ quy định việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp” (Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

(6) Thí dụ: Pháp luật quy định trách nhiệm phối hợp từ phía các bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... xây dựng quy hoạch nguồn nguyên liệu... (Quyết định 55/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển dệt may Việt Nam đến năm 2010) hay ngược lại, quy định trách nhiệm phối hợp từ phía UBND cấp tỉnh: UBND có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn (Điều 25 Luật Ngân sách); UBND cấp tỉnh “phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, đôn đốc các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại địa phương thực hiện Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan (Điều 66 Nghị định 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển nhà nước).

Chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, huy động tiềm lực của nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm công tác của cán bộ, công chức; bước đầu ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức nhất là ở cơ sở, xây dựng chính quyền trong sạch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên, đã tập trung củng cố, xây dựng chính quyền các cấp, chú trọng kiện toàn lại tổ chức bộ máy, sắp xếp, quy hoạch lại cán bộ theo chức danh, tiêu chuẩn, đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc ngay tại buôn, làng, bảo đảm cho chính quyền cấp cơ sở thực hiện đúng trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.■

Hải Dương đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan...

(Tiếp theo trang 16)

của hai phong trào này đều là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh thì trước hết chính quyền, cơ quan phải đạt trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thẩm định xét duyệt trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét công nhận các danh hiệu thi đua.

Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh của tỉnh Hải Dương đã được triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở vững mạnh, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.■